

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 4/1, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ họp thứ 42, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ; báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018). Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tự kiểm điểm của bản thân về lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua kiểm điểm, từng đồng chí đã thẳng

thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả đã đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành công việc thuộc lĩnh vực công tác được giao; làm rõ nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị cao nhất để ngày càng hoàn thiện bản thân, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, tự

giác nghiên cứu, bổ sung giải pháp nhằm khẳng định, tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tổ chức Công đoàn Việt Nam và quê hương Thái Bình; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐÀO QUYÊN

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

tăng mạnh trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt, cơ cấu sản phẩm chuyển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng ngành hàng, sản phẩm có lợi thế và thị trường thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ ngày càng được chú trọng phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp, HTX đầu tư. Năm 2018, ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 2,8 - 3%; kim ngạch xuất khẩu từ 37 - 38 tỷ USD; có 37% số xã và 52 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục cơ cấu lại và đẩy mạnh sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; đánh giá lại tiềm năng để xây dựng cơ cấu sản phẩm theo 3 trục sản phẩm: nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm cấp tỉnh/thành phố và nhóm đặc sản làng/xã. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; tăng cường quản lý tài nguyên; chú trọng phát triển thời vụ và phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng thể chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch; ưu tiên chỉ đạo và dành nguồn lực cho 2 chương trình lớn của ngành là cơ cấu lại và xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu ban hành các chính sách phù hợp với đặc thù của địa phương để thu hút nguồn lực cho ngành.

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

hóa chất, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp thực hiện. Theo đó, tổ chức họp môn tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo về công tác lựa chọn nhà thầu thực các lĩnh vực chuyên môn; tổng hợp các hoạt động liên quan; chuẩn bị nội dung và bảo đảm các điều kiện để phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tổ chức đấu thầu tập trung theo quy định; các đơn vị y tế trong tỉnh tham gia xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; áp dụng kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát xử lý việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế, hóa chất tại đơn vị. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thống nhất các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ tổ giúp việc và thành viên Ban Chỉ đạo. Về kế hoạch tổ chức đấu thầu, đồng chí đề nghị các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc sát với nhu cầu; thu gọn danh mục thuốc; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác sử dụng thuốc. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên và Sở Y tế tiếp thu các ý kiến góp ý, tập trung hoàn thiện và ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất để sớm tổ chức đấu thầu hiệu quả, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công tác khám chữa bệnh.

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 5 bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Theo Quyết định số 01/QĐ-TTg, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) là 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP 33 - 34%, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 88%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2018 khoảng 41,6%. Bộ Công Thương được giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau: tốc độ tăng kim ngạch



xuất khẩu 8 - 10%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Bộ Y tế được giao chỉ tiêu số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) là 26 giường, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 88,5%. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được giao cho Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội gồm: mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 1 - 1,5%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 4%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 58 - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận đào tạo 23 - 23,5%. Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 về thông tin và truyền thông, giáo dục, đào tạo và nhiệm vụ điều tra cơ bản cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương. Các nhiệm vụ điều tra cơ bản được giao theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ

quan đại diện chủ sở hữu biết, giao nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2018 cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo quy định. Thủ tướng yêu cầu căn cứ các chỉ tiêu được giao nêu trên, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được giao theo Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định này. Đồng thời, định kỳ hàng quý, gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Vũ Thư hiện có 9km quốc lộ và trên 80km đường tỉnh, huyện với trên 500 xe ô tô, gần 90.000 xe mô tô, xe đạp điện. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn chưa đồng bộ, hiểu biết pháp luật và ý thức, văn hóa tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế. Năm 2017, mặc dù huyện đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhưng trên địa bàn vẫn xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông làm chết 25 người, tăng 2 vụ và 5 người chết so với năm 2016. Ngoài ra còn xảy ra 17 vụ va chạm giao thông, làm 18 người bị thương, thiệt hại 54,5 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu do ý thức của người điều khiển phương tiện còn hạn chế, uống rượu, bia hoặc không làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông. Một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng họp chợ, sản xuất, kinh doanh vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, gây phức tạp tình hình trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý là những năm trước, tai nạn giao thông thường xảy ra trên quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn huyện, nhưng thời gian gần đây, các vụ tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở các tuyến đường nông thôn, đặc biệt là đường nông thôn mới. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông huyện Vũ Thư cho biết: Để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, huyện huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, trong đó khâu tuyên truyền được coi là then chốt. Từ trước tết Nguyên đán 2 tháng, huyện chỉ đạo Đài TTTT huyện và đài truyền thanh 30/30 xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng tin, bài, văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông. Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, sửa chữa, tổ chức lại các công trình, cơ sở hạ tầng giao thông tại các điểm đen thường gây tai nạn

VŨ THƯ Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán

Còn hơn 1 tháng nữa đến tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thời gian này, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông thường xuyên tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự chung, an toàn để nhân dân vui tết, đón xuân, huyện Vũ Thư chủ động triển khai sớm và đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.



Công an huyện Vũ Thư tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên tuyến đường 454 đoạn qua địa bàn xã Việt Thuận.

để bảo đảm khoa học, hợp lý. Năm 2017, huyện đã đầu tư 1,5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương sửa chữa các tuyến đường trọng điểm quá xuống cấp. Gần dịp tết Nguyên đán, huyện sẽ tiến hành sơn vạch kẻ đường, làm mới các gờ giảm tốc cường bức ở toàn bộ các nút giao thông có giao cắt với tỉnh lộ, quốc lộ. Cùng với nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, thời điểm tết Nguyên đán, nhu cầu buôn bán, lưu thông hàng hóa tăng cao, việc họp chợ, bày bán hàng quán vi phạm

hành lang an toàn giao thông đường bộ thường gia tăng, Ban An toàn giao thông huyện và các ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục quyết liệt giải tỏa, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường trên tất cả các tuyến đường của huyện. Đặc biệt, huyện chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, huyện chỉ đạo các địa phương

khẩn trương kiện toàn ban an toàn giao thông, tập trung triển khai sớm, đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa bàn; quán triệt rõ sẽ xử lý nghiêm các địa phương để xảy ra các trường hợp vi phạm, xảy ra tai nạn do vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Xã Tân Phong có trên 1km tuyến lộ 454 qua địa bàn với gần 300 hộ dân sinh sống, kinh doanh hai bên đường. Đoạn đường này có lòng đường khá hẹp, lề đường nhỏ, mật độ

người, phương tiện tham gia giao thông thường xuyên ở mức cao, lại có chợ Mễ hoạt động vào tất cả các buổi sáng đã tạo ra tình hình trật tự an toàn giao thông khá phức tạp. Trong đợt nghỉ tết dương lịch vừa qua, trên đường 454 đoạn qua địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 chủ phương tiện xe mô tô, làm 1 người chết. Ông Tưởng Văn Định, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết: Từ nay đến tết Nguyên đán, tình hình trật tự an toàn giao thông còn phức tạp hơn do lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xã đã giải tỏa 100% mái che, mái vẩy, công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông và duy trì bảo đảm không có hộ dân tái lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường. Xã tổ chức kẻ vạch với ở lề đường 454 đoạn qua địa bàn xã làm cơ sở để các hộ dân thực hiện và chính quyền xử lý vi phạm. Một số hộ đặt biển quảng cáo di động, nếu bắt được quả tang đang đặt dưới lòng, lề đường, xã thu dỡ, xử phạt nghiêm. Thời gian cao điểm gần tết Nguyên đán, lực lượng công an xã phối hợp với tổ tự quản an toàn giao thông do cựu chiến binh xã làm nòng cốt tổ chức hướng dẫn, xử lý giao thông tại khu vực chợ Mễ vào tất cả các buổi sáng. Ngoài ra, trên hệ thống truyền thanh, Tân Phong thường xuyên tuyên truyền các văn bản liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, thông báo công khai các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị Công an tỉnh, Công an huyện xử phạt nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, phấn đấu không xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Với sự vào cuộc quyết liệt của huyện và mỗi địa phương, Vũ Thư phấn đấu mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt giảm tối đa tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ số: số vụ, số người chết, số người bị thương, tạo điều kiện để nhân dân đón tết, vui xuân an toàn.

QUỲNH LIÊU



Ảnh minh họa

HỘI NÔNG DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

trên 113,2 tỷ đồng, tham gia trên 803.000 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa trên 1.200km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, hiến trên 77.500m² đất góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; vận động hội viên tham gia tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng quy hoạch sản xuất hàng hóa, hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao, phát triển trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, sản xuất vụ xuân hè, cây màu vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa, phấn đấu có nhiều gia đình nông dân khá, giàu. Chủ động phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, trường dạy nghề, ngân hàng giúp nông dân vay vốn, tiếp thu khoa học kỹ thuật, dạy nghề tại chỗ cho nông dân, giới thiệu, tạo việc làm, tư vấn cho hội viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức hội; chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo đúng kế hoạch đề ra.

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

tổ chức quản lý chặt chẽ nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đã cưỡng chế qua tài khoản 311 lượt, cưỡng chế hóa đơn 5 đơn vị, thu vào ngân sách nhà nước 11.707 tỷ đồng góp phần giảm số nợ đọng xuống dưới 5% số thực thu cả năm. Nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách UBND tỉnh giao, giảm nợ cũ, không để tăng nợ mới, Chi cục Thuế huyện Kiến Xương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và phát lệnh ra UBND thị trấn thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tại hội nghị, UBND huyện Kiến Xương đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2017.